

# โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” เปิด อบรมทักษะขับที่ปลอดภัยรอบพิเศษ!!



โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” เปิดอบรมทักษะขับที่ปลอดภัยรอบพิเศษ!!

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการจัดอบรม เสริมสร้างทักษะการขับขี่และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินให้บุคคลทั่วไปรอบพิเศษในงาน “มหกรรมยานยนต์” ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (Skill Driving Experience) เปิดเผยว่า “โครงการฯ ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังทักษะการขับรถที่ถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่นิสิต นักศึกษามาตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งปีนี้เราเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะการขับขี่ ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจังมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สมัครเข้าอบรมทักษะขับที่ปลอดภัยรอบพิเศษขึ้น ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32”

“ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ ทำนองและวิธีจับพวงมาลัยที่ถูกต้อง การเบรคฉุกเฉิน การขับรถหักหลบสิ่งกีดขวางกะทันหัน การเปลี่ยนเลนกะทันหัน การแก้ไขอาการรถดื้อโค้ง (Understeering) ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ และเมื่ออบรมจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการฯ”

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการยังเผยด้วยว่า โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สิงห์ คอร์ปอเรชั่น กลุ่ม บริษัท ดิสโตน บริษัท ยูดริงค์ ไอไดรฟ์ จำกัด และ บริษัท ไร่เร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) เปิดอบรมทักษะขับที่ปลอดภัยรอบพิเศษ!! ณ ลาน P9 ใกล้ทะเลสาบ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการสมัคร ได้ที่โทรศัพท์ 09-0962-2246 หรือ

<http://www.skilldriving-imc.com> <https://www.facebook.com/skilldriving> และบุชโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” ภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32” หน้าชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี